

Số: /NQ-HĐND

Quảng Điền, ngày tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh,
ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN KHÓA XI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 151/BC-ĐGS ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện (Báo cáo 151).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành với nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện với những nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đã thường xuyên chỉ đạo và triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đã làm tốt công tác nắm tình hình, hòa giải cơ sở và xử lý vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, tạo điểm nóng trên địa bàn huyện. Tình hình vi phạm pháp luật diễn

ra ở hình thức và mức độ nhỏ lẻ; chưa để phát sinh các loại hình tội phạm có tổ chức, quy mô lớn.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn được duy trì. Đã thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138); Thường xuyên phối hợp rà soát, củng cố, kiện toàn, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến.

Việc điều động, bố trí công an chính quy được về công an xã được đảm bảo. Công an xã bước đầu tiếp cận địa bàn, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Hạn chế

Mặc dù tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, phạm pháp hình sự diễn biến khá phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng; tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, đánh bắt mang tính hủy diệt vẫn còn xảy ra gây bức xúc, lo lắng cho người dân.

Công tác phối hợp phòng ngừa tội phạm có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ; công tác trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, quản lý đối tượng có lúc chưa thường xuyên; một số địa phương còn bị động trong nắm tình hình, xử lý giải quyết vụ việc.

Hoạt động của Ban chỉ đạo 138 huyện còn chưa thường xuyên; một số cơ quan, ban, ngành, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hiệu quả hoạt động của một số mô hình về an ninh trật tự chưa cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội chưa có chiều sâu và chưa có trọng điểm; chưa chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ma túy và kỹ năng phòng, tránh ma túy cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên.

3. Nguyên nhân

Tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, một số đối tượng là người ngoài địa phương gây khó khăn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Công tác lãnh chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong phòng, chống, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác nắm bắt và phát hiện tình hình có lúc còn chậm; công tác phối hợp, quản lý đối tượng có nơi còn sơ hở, chưa thường xuyên; việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ còn hạn chế.

Một số bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là trong quản lý, bảo vệ tài sản; ý thức chấp hành pháp luật còn chưa cao; chưa phát huy tính tự giác trong công tác tố giác tội phạm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về *“Phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030”* và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng nhất là trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 của huyện và các địa phương. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các tất cả các mô hình nhằm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cũng như nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy; có giải pháp có quyết liệt hơn để ngăn chặn và hạn chế tình trạng phơi thóc lúa trên các tuyến đường giao thông; đồng thời, rà soát để có giải pháp khắc phục kịp thời các điểm đen dễ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Quan tâm bố trí kinh phí, trang cấp trang thiết bị đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Thương mại huyện, cụm công nghiệp Bắc An Gia, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có nguy cơ cháy nổ cao; đồng thời, bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn trong thời gian tới.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân

huyện tại Báo cáo số 151; đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân huyện, khóa XI.

2. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, HĐND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định triển khai thực hiện nghị quyết này và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 151.

3. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện, phản ánh với cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Ban Tuyên giáo, UBKT Huyện ủy;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP+CVHĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Duy Hải